
 

 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2568 

บรษิทั ปโิก (ไทยแลนด)์ จำกดั (มหาชน) 

 
 

วันท่ีประชมุ : วันศุกรท่ี์ 18 เมษายน 2568 เปดิประชุมเวลา 10:00 น.  

สถานท่ีประชุม : จัดประชุม ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3 เลขท่ี 888  

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง (ประธานกรรมการบริษัท) 

ผู้เข้าประชมุ : ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเข ้าประช ุมด ้วยตนเองจำนวน 10 ราย น ับรวมจำนวนหุ ้นได้ 

80,859,019 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 

ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 116,362,270 หุ ้น รวมเป็นผู ้ถือหุ ้นทั้งที่มาเข้า

ประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมท้ังส้ิน

จำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ ้น 197,221,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

91.4651 ของจำนวนหุ้นที ่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 38 
 

  (ห ุ ้นท ี ่จำหน่ายได้แล้วทั ้ งหมด 215,624,559 ห ุ ้น น ับเป ็นคะแนนเส ียง 

215,294,592 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 

215,294,559 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 

เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)  
 

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และประธานมอบหมายให้

นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง และชี้แจงระเบียบ

ข้อบังคับสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2568 
 

เลขานกุารบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ดังน้ี  

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายมนูญ มนูสุข กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทน 

3. นายชยพล กลัปพงศ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

4. นางสาวเชีย ยวน จวิน กรรมการ และกรรมการบริหาร (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันน้ี) 
 
และเลขานุการบริษัท แนะนำ  
1. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายบัญชา เดชอุดม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ (จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด) 

3. นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท  
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เนื่องจาก วันที่ 26 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลแพ่งพระโขนงให้เพิกถอนมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2567 ท้ังหมดทุกวาระ ด้วยผลของคำพิพากษา บริษัทเข้าใจว่า

กรรมการของบริษัทซึ่งถูกแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าวนั้น พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวนัที่ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษา ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมี

จำนวนกรรมการไม่ครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือ

หุ้นไปแล้วน้ัน 

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับหนังสือจาก Pico Art International Pte. Ltd. ในฐานะผู้ถือหุ้น

ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวน 104,780,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 

ซึ่งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเพื่อขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ต่าง ๆ ตามท่ีระบุในหนังสอืของผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่จึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน

ตำแหน่งท่ีว่างลงท้ังหมด  

 

เลขานกุารบริษัท ได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 
ในกรณีที ่ผ ู ้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี ่ยวกับวาระนั ้นๆ หากเป็นประเด็นอื ่น ให้ถามหลังจากการ

พิจารณาวาระทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื ่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื ่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

รายละเอียดในเรื่องใด ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าท่ีของบรษิัทท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ หรือท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามแทน 
 
สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะสอบถาม กรุณาใช้ไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว้ พร้อมแนะนำตนเอง 
 
การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 
ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

บันทึกการออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ 

จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อนำไปคำนวณคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชมุ และบตัรลงคะแนนใดท่ี มิได้ลงลายมือ

ชื่อในบัตร หรือลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบตัรท้ังบัตร จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  
 
หากผู้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื ่อนับคะแนนภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 
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กรณีมอบฉันทะ 
 
หากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทน มีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตัวเอง และหากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้

ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเอาการ

ออกเสียงตามท่ีผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะน้ัน 

 

สำหรับมติของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
สำหรับ วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู้ท่ีไดร้ับ

การเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

การนับผลการลงคะแนน 
 

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

ท้ังหมด  
 

ท้ังน้ี ฐานในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงท่ี เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะไม่นำมาคดิเป็นฐานในการนับคะแนน

เสียง ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และขอ้บังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) 
 
หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
 
บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ

ลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 

 

ในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2568 ของบริษัทในวันน้ี มีเจ้าหนา้ท่ีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชมุ 

 

ประธานเริ่มการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี ้
 

ประธานมอบหมายให้ นายบัญชา เดชอุดม ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการชี้แจงรายละเอียด

ต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2568 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของ

บริษัท 
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วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการ 3 ทา่น ได้แก ่

(1) นายอมรยศ พานชิ เป็นกรรมการอสิระ  

(2) นายชัยจติต ์เทหะสวุรรณรตัน์ เป็นกรรมการ และ  

(3) นายถนอมพงษ ์ปฐมศกัดิ์ เป็นกรรมการอิสระ 

 
ประธานกลา่วเริ่มดำเนินการประชุมในวาระท่ี 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติแตง่ต้ังกรรมการ 3 ท่าน 

 

เนื่องจากนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ได้ร้บการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ นายบัญชา เดชอุดม ได้เชิญ นาย 

ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ออกจากห้องประชุมในวาระนี ้

 

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 

 

เนื่องจาก วันที่ 26 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลแพ่งพระโขนงให้เพิกถอนมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2567 ทุกวาระ  

 

ด้วยผลของคำพิพากษาดังกล่าว บริษัทเข้าใจว่ากรรมการของบริษัทซึ่งถูกแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 

1/2567 ดังกล่าวนั้น จะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ศาลแพ่ง

พระโขนงมีคำพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการไม่ครบตามที่พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวข้องกำหนด 

 

ตามมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องมี

กรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 

เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที ่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ จึงขอเสนอให้ท่ี

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสามท่าน ได้แก่  

(1) นายอมรยศ พานิช เป็นกรรมการอิสระ  

(2) นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ 

(3) นายถนอมพงษ์ ปฐมศกัด์ิ เป็นกรรมการอิสระ 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้บุคคลดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ตามท่ีบริษัทกำหนด 
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นายบัญชา เดชอุดม ได้เชญิให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ  

 

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ผู้ถือหุ้น : 

กรณีมีการเรียกประชุมท่ีโดนคำพิพากษาเพิกถอน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในแต่ละครั้งประมาณเท่าไร และที่มีการ

เรียกประชมุใหม ่เพราะว่ากรรมการเรียกประชุมผิด มีมาตรการอะไรท่ีจะเรียกเงินหรือค่าเสียหายจากกรรมการหรือไม่ 

 

นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง : 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2567 ประมาณไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

 

นายบัญชา เดชอุดม : 

ณ ขณะน้ี ยังไมม่ีใครต้องรับผิดชอบ เน่ืองจากยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย ถึงแม้บริษัทในฐานะจำเลย

ในคดีนี้จะแพ้คดีในศาลชั้นต้น แต่บริษัทยังมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ เมื่อมีคำพิพากษาถึง

ท่ีสุดในคดน้ีีแล้ว บริษัทจึงจะนำเรื่องน้ีมาพิจารณาวา่ใครมีส่วนต้องรับผิดชอบอย่างไร 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

นายบัญชา เดชอุดม ประกาศผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

1. แต่งต้ัง นายอมรยศ พานิช เป็นกรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 115,204,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.5118 

ไม่เห็นด้วย 81,686,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.4882  

งดออกเสียง 0 เสียง    

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

2. แต่งต้ัง นายชัยจิตต์ เทหะสวุรรณรัตน์ เป็นกรรมการ 

เห็นดว้ย 141,911,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.0763 

ไม่เห็นด้วย 54,979,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.9237  

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

3. แต่งต้ัง นายถนอมพงษ์ ปฐมศักด์ิ เป็นกรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 141,911,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.0763 

ไม่เห็นด้วย 54,979,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.9237  

งดออกเสียง 0 เสียง  

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมรยศ พานิช เป็นกรรมการอิสระ (2) นาย 

ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ (3) นายถนอมพงษ ์ปฐมศักด์ิ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 
 

นายบัญชา เดชอุดม ได้เชญิให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอยีดและข้อสงสัยต่างๆ เพ่ิมเติม 
 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

1. ในการประชุม Public Presentation เรื่อง Free Float ท่ีผ่านมา ไม่ทราบว่า ทำไมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์

จำนวนน้อยมาก สอบถามว่าในวันที่ประชมุวันน้ันมผีู้เข้าร่วมท้ังหมดก่ีรายและจำนวนหุ้นท่ีถือมีจำนวนเท่าไร 

2. การประชุมในวันดังกล่าว ผมได้เข้าร่วมประชุม และเลขานกุารบรษิัทเป็นผู้พูดฝ่ายเดียว ผู้ถือหุ้นไม่มีโอกาสในการ

พูด แต่มีสิทธิที ่จะส่งคำถามได้ แต่การส่งคำถามในวันดังกล่าวมีเหตุขัดข้อง ผมไม่สามารถส่งคำถามได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี ผมได้พยายามโทรศัพท์หาบริษัท เพื่อสอบถามวิธีการแก้ไข แตไ่ม่สามารถติดต่อผูท่ี้จะ

ให้คำตอบในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผมขอเสนอแนะให้ในครั้งหน้าให้ผู ้ถือหุ้นได้เข้าสู่ระบบก่อนการประชุมเพื่อ

ทดสอบการส่งคำถามว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ก่อนเริ่มประชุมจริง 
 

นายบัญชา เดชอุดม : 

เนื่องจากการจัด Public Presentation ไม่ใช่การประชุมเหมือนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเรื ่องการทำ presentation 

เปดิให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าร่วมได้ ดงันั้น บันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะไมใ่ช่ประเด็นหลัก 
 

นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง : 

บริษัทขอรับความคิดเห็น และจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ได้เรียนในท่ีประชมุว่า เว็บไซต์ของบริษัทย่อยบริษัทหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่

ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมว่าปัจจุบันเว็บไซตส์ามารถเข้าไดเ้ปน็ปกติแลว้  
 

นายบัญชา เดชอุดม : 

บริษัทจะรับไปตรวจสอบให้ 
 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

ขอสอบถามเรื่อง Free Float บรษิัทโดนคา่ปรับจากตลาดหลักทรพัย์ฯ เรื่อง Free Float ตั้งแตป่ี 2560 จนถึงปัจจุบันเท่าไร 
 

นายบัญชา เดชอุดม : 

บริษัทไดต้อบไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ีผ่านมา 
 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

บริษัทต้องหารายได้มาชดเชยคา่ปรับน้ี ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องน้ี 
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นายบัญชา เดชอุดม : 

เรื่องนี้ได้ตอบไปเม่ือประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ีแล้ว 

 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

เป็นห่วงเรื่องกำไรสุทธ ิล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.7 แสดงว่ารายได้ 100 บาท กำไร 2.7 บาท แตบ่รษัิทอื่นๆทำได้ถึงร้อยละ 13-15  

 

นายพเิสฐ จึงแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น : 

ขอร้องเรียนเรื่องไมไ่ด้รับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท ซึ่งได้แจ้งบริษัทไปตั้งแต่ครั้งท่ีแล้ว ท้ังน้ี ผมถือหุ้นใน

หลายบริษัท และได้รับจดหมายเชิญประชุมจากบรษิทัอ่ืนครบถ้วน ขอคำชี้แจงจากบริษัท 

 

นายบัญชา เดชอุดม : 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งหมดใช้บริการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น

ผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท การตกหล่นหรือการที่ผู ้ถือหุ้นไม่ได้รับหนังสือเชิญ

ประชุมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถปิดกั้น หรือเข้าไปแทรกแซงการจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะติดตามและตรวจสอบกับ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพ่ือหาคำตอบให้กบัท่านผู้ถอืหุ้นต่อไป 

 

นายสุรนิทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น : 

1. เงินสดคงเหลือในบริษัท สามารถหาผลตอบแทนไดห้รือไม ่อย่างไร 

2. บริษัทใช้เครื่องหมาย PICO ในการ Present งานกับลูกคา้ทุกงานหรือไม ่ 

3. บริษัทมีรายได้จากปิโก 36 สาขาท่ัวโลกมากน้อยเพียงใด  

 

นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง : 

1. บริษัทมีการบริหารเงินสด เพื่อให้เกิดผลประกอบการท่ีดีท่ีสุดให้กับบริษัท 

2. รายได้จากทาง PICO GROUP สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

 

นายเชีย ซอง เฮง กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอขอบคุณอย่างใจจริง

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านรวมถึงสมาชิกในทีมของเราสำหรับการสนับสนุนและความมั่นใจในบริษัทฯ ตลอดการ

เดินทางท่ีผ่านมา และขอปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

 

 ลงชื่อ                              ประธานกรรมการ  

 (นายเชีย ซอง เฮง) 


